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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  2/2565 
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564   เวลา 13.30 น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. น.ส.ต้องตา  จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

9. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา  นักวิชาการศึกษา 
2. น.ส.บงกช  สมรอบรู้ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1  ประจําปีการศึกษา 2565 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการรับสมัคร
เพ่ือสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท่ี  
15 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ประจําปีการศึกษา 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การคัดเลือกนักเรียน           
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รอบท่ี 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว       
ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/๒๕๖5 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
เวลา  13 .30  น .  ณ  ห ้อ งประช ุม โอฬารฤท ธิ ์ ชั ้น  ๑๐  อาคาร โอฬาร  โ รจน ์ห ิร ัญนั้น                
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 3 หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 1/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 จํานวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภท (โควตา) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ประจําปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการส่งหนังสือแจ้ง
ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา ให้โรงเรียนเครือข่ายรับทราบ โดย
กําหนดให้ทุกโรงเรียนส่งรายช่ือนักเรียนท่ีสนใจสมัครภายในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น 
ด้วยเหตุนี้จึงขออนุญาตให้ผู้อํานวยการกองบริการศึกษา ช้ีแจงจํานวนและกําหนดการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภท (โควตา) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจําปีการศึกษา 2565 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  นําเสนอให้คณบดีทุกคณะรับทราบ ร่วมกัน  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ      
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้
ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 คน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยเห็นชอบให้แก้ไขหน้า 9 ในตาราง
หัวข้อประเภทแผนการเรียนของ นางสาวเปรมฤดี  กองคํา ให้ลบคําว่า “แผนการเรียนท่ี 2”ออก 
และหน้า 10 ในตารางหัวข้อประเภทแผนการเรียนของ Mr.Zhixiang Huang ให้ลบคําว่า “แผนการ
เรียนท่ี 1” ออก   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  11 คน 
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 5.2 สรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนท่ี
หลากหลาย 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้สํารวจความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาสาขาวิชา โดยขอให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาร่วมกันพิจารณา         
แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาของท่านให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของประเทศ    
และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ขณะนี้กองบริการการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียน           
ท่ีหลากหลาย และขอปรึกษาหารือเก่ียวกับสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียนท่ีหลากหลาย ร่วมกัน 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบสรุปแนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้เรียนท่ีหลากหลาย และมอบหมายให้คณบดีทุกคณะนํากลับไปพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดทําหลักสูตร ต่อไป   
 
 5.3 การกําหนดสาขาวิชาสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1   
  ประธานฯ นําเสนอว่า กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ประจําปีการศึกษา 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การคัดเลือกนักเรียน           
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รอบท่ี 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว       
จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดสาขาวิชาสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1  
ร่วมกัน  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
รอบท่ี 1 ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการเปล่ียนช่ือ แต่สภา
มหาวิทยาลัยยังไม่เห็นชอบหลักสูตร ให้นําออกจากประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ              
รอบท่ี 1  ประจําปีการศึกษา 2565 และขอให้สาขาวิชาเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เรียบร้อย         
เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการประกาศรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในรอบต่อไป  
 2. สาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่มีการเปล่ียนช่ือ              
ให้ดําเนินการประกาศรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี 1  ประจําปีการศึกษา 2565 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   16.0๐   น. 
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               (นางศิริพร  ร่วมชาติ)                   (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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